

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đa số đại biểu cho rằng, cần thiết phải sửa đổi Luật Quốc phòng cho phù hợp tình hình thực tế song cần phải quy định cụ thể hơn một số nội dung như quy định về phòng thủ quân khu, bổ sung chức năng của quân khu trong xây dựng khu vực phòng thủ.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các ngành nghề và hình thức đào tạo, mở thêm các ngành học mới đáp ứng nhu cầu xã hội, đưa các lớp học về cơ sở...

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng điểm: giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu các phong trào văn hóa, nghệ thuật của tỉnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, phát huy tinh thần chủ động, tích cực tự học của HSSV; tăng cường giáo dục đạo đức cho HSSV, nêu cao lý tưởng sống, phấn đấu cho nghề nghiệp.

TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị thi đua "Hai tốt" và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2016 - 2017 là năm thi 3 thực hiện mục tiêu "đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như tổ chức hội thảo, hội giảng, hội nghị chuyên đề, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tích cực tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đề án quy



hoạch mạng lưới trường lớp tiếp tục được thực hiện hiệu quả bằng việc dồn điểm trường mầm non, giảm điểm lẻ trường tiểu học, xây dựng trường THCS liên xã. Đến nay, toàn tỉnh có 766 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 44 trường so với năm học trước. Với những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiếp tục giữ vững vị trí trong top đầu của cả nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học qua, đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua trọng tâm của ngành như thi đua "Hai tốt",

"Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh". Bên cạnh đó, các trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; tích cực nhân rộng các mô hình trường, lớp điển hình, tiên tiến. Nhân dịp này, 124 tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của các cấp, các ngành. Trong đó, 3 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 9 đơn vị được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh; 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 60 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

DANG ANH

LỜI GẢM ƠN

Ngày 12/11/2017, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1957 - 2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

Ban tổ chức lễ kỷ niệm trân trọng cảm ơn các đồng chí: lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, trường chính trị các tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường qua các thời kỳ; các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường đã về dự, động viên, hỗ trợ nhà trường cả về tinh thần và vật chất, giúp nhà trường tổ chức thành công lễ kỷ niệm. Trường Chính trị tỉnh Thái Bình mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp đại biểu về dự lễ kỷ niệm nhưng chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót, Ban tổ chức rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN TỔ CHỨC

Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Thái Bình NGUYỄN VIỆT HIẾN

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sinh sống gần đó. Từ đó đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gần 600 triệu đồng với Công ty TNHH Phú Hà Thái đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục ô nhiễm môi trường nhưng Công ty không chấp hành. Đối với Công ty Bitexco Nam Long, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động sản xuất gỗ, di dời ra địa điểm khác song đến nay Công ty vẫn hoạt động. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đối với Công ty TNHH Phú Hà Thái, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan xử lý vi phạm; UBND tỉnh xử lý Quyết định số 1337/QĐ-UBND tạo cơ sở pháp lý cho Sở quyết định thu hồi đất vi phạm của Công ty Bitexco Nam Long.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất một số giải pháp mang tính răn đe, cưỡng chế, xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là Công ty TNHH Phú Hà Thái, Công ty Bitexco Nam Long; biện pháp xử lý rác thải, nước thải ở khu công nghiệp Tiến Hải.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan trong giải quyết các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tại kỳ họp thứ tư, đặc biệt trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đối với khu công nghiệp Tiến Hải, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý các đơn vị, cá nhân đổ rác thải không đúng nơi quy định; đối với Công ty TNHH Phú Hà Thái, Sở cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp mà UBND tỉnh đã chỉ đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty gây ra; đối với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Sở cần rà soát lại các sai phạm của Công ty, đối chiếu với các quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lý triệt để.

Trước đó, trong buổi sáng, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Phú Hà Thái, Công ty Cổ phần Gạch men sứ Long Hà (khu công nghiệp Tiến Hải) và Công ty Bitexco Nam Long (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Ra mắt tổ hợp tác làm nghề đan rổ cói xuất khẩu

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng xây dựng tổ chức ra mắt tổ hợp tác làm nghề đan rổ cói xuất khẩu tại xã Đông Phương. Tổ hợp tác được hình thành từ cơ sở của chị Phạm Thị Xuân và chị Nguyễn Thị Hương, hội viên phụ nữ thôn Thượng với mong muốn tìm được công việc phù hợp cho những chị em cao tuổi ở nông thôn. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Đông Phương, từ 15 - 20 chị tham gia làm nghề những ngày đầu, sau hơn một tháng cơ sở của các chị đã thu hút gần 100 lao động tham gia.

Đến nay, tổ hợp tác làm nghề đan rổ cói xuất khẩu đã thu hút 160 thành viên tham gia làm nghề với thu nhập từ 1,5 - 2,7 triệu đồng/người/tháng. Mô hình tổ hợp tác làm nghề là mô hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường" và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

BUI THỊ NGỌC THÚY (Hội LHPN huyện Đông Hưng)

MẮT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Phạm Văn Được - SĐT: 0961.750.266 Số thẻ căn cước: 034087005827 Địa chỉ: Thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư Ngày 20/8/2017, tôi có mua một chiếc xe máy SH150A DHV của Công ty Honda Việt Nam tại cửa hàng Hưng Thịnh Quang Trung 1, thành phố Thái Bình. Trong quá trình di chuyển từ cửa hàng Hưng Thịnh về nhà tôi tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, tôi có làm rơi một số giấy tờ gồm: - Hóa đơn đỏ và giấy xuất xưởng Đòi xe: SH150A DHV - Màu xe: PB403 Số khung: RLHKF2517GY011920 Số máy: KF26E-0011998 Ngày xuất xưởng: 11/05/2017 Số phiếu KTCLXX: 20352353 Số tem KTCLXX: DM0054584 Ai nhặt được cho tôi xin trả lại địa chỉ trên. Tôi xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ!

NHÓM PHÓNG VIÊN

BỘ HỘ KHẨU, CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Không buông lỏng quản lý

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tải công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Đây là một quyết định rất hợp lòng dân và đúng đắn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc bỏ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân không có nghĩa là buông lỏng quản lý.



Thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Không buông lỏng quản lý

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, để rộng đường dư luận, Bộ Công an đã tổ chức họp báo về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân nhằm giải đáp thắc mắc của dư luận về phương án bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân. Tại buổi họp báo, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định: Việc bỏ sổ hộ khẩu không có nghĩa là bỏ việc quản lý dân cư mà là thay thế hệ thống quản lý từ thủ công bằng giấy tờ (sổ hộ khẩu, giấy) sang quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về lộ trình bỏ sổ hộ khẩu giấy, Chính phủ giao Bộ Công an thực hiện dự án trong vòng 2 - 3 năm. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, các bộ, ngành sẽ sử dụng nguồn tài nguyên thông tin này. Bộ Công an dự kiến đến năm 2020 gia sẽ xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế sổ hộ khẩu giấy thì mỗi công dân sẽ có mã số định danh cá nhân riêng. Sau có mã số định danh, công dân khi đến các cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính chỉ cần đưa ra 3 thông tin cơ bản, gồm: họ tên, mã số định danh và chỗ ở và tra mạng sẽ ra hết dữ liệu, công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu.

Đối với chứng minh thư nhân dân, hiện nay có ba loại đang được sử dụng và có giá trị như nhau gồm chứng minh nhân dân cũ (9 số), chứng minh nhân dân mới (12 số) và thẻ căn cước công dân. Năm 2014, Luật Căn cước công dân ra đời và tên chứng minh thư nhân dân đổi thành thẻ căn cước công dân. Hiện Bộ Công an đang tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân tại 16 tỉnh, thành phố và cấp chứng minh thư cho công dân tại 47 tỉnh, thành phố. Dự kiến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì đến năm 2020 Bộ Công an sẽ tiến tới cấp thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Khi đó, căn cước công dân sẽ dần thay thế chứng minh thư nhân dân 9 số hiện nay.

Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định, việc bỏ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân không có nghĩa là buông lỏng công tác quản lý. Công tác quản lý dân cư vẫn diễn ra bình thường, thậm chí là chặt chẽ hơn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an, các cấp, ngành thực hiện, thẩm tra. Trong tất cả những vấn đề quản lý xã

hội thì việc quản lý con người là khó nhất. Tuy nhiên, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh thì việc quản lý con người cũng trở nên dễ dàng hơn chứ không phải đến mức là người dân mỗi khi ra đường là phải mang rất nhiều loại giấy tờ để cùng một lúc phải kiểm tra. Việc quản lý con người có thể thông qua việc tích hợp tất cả các dữ liệu lại và được cơ quan chức năng kiểm tra thông qua hệ thống máy tính. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý dân cư được nhiều nước thực hiện rất hiệu quả, vì vậy, khi thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân được Chính phủ giao Bộ Công an cần chú ý nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự kiến được thực hiện vào năm 2020.

Ông Thiệu Nam Thái, Bí thư Đảng ủy xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư)



Tôi thấy Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ là một chủ trương đúng, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong xử lý các công việc, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Tuy nhiên, đối với xã, phường, thị trấn chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 112 nên thời điểm này địa phương thực hiện thì việc tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương của Chính phủ.

Còn sau khi thực hiện, khó khăn, vướng mắc ở đâu chúng tôi sẽ kiến nghị với các ngành chức năng có phương án giải quyết kịp thời.

Chị Trịnh Thị Hương, xã Thụy Liên (Thái Thụy)



Tôi thấy việc bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư cần được thực hiện theo lộ trình để người dân thích ứng với việc này. Từ trước đến nay, sổ hộ khẩu được coi là công cụ hữu ích để Nhà nước quản lý xã hội nên việc thay đổi một thói quen, một thủ tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mỗi người không phải đơn giản. Trong khi đó, nếu bãi bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân sẽ kéo theo sự thay đổi của nhiều văn bản luật liên quan. Theo tôi, cơ quan chức năng cần giải thích rõ để người dân hiểu về chủ trương này một cách thấu đáo, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi xa xôi khi việc tiếp cận thông tin qua báo, đài, internet còn hạn chế.

Quyết định hợp lòng dân

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành. Nghị quyết là tiến đề quan trọng để thực hiện lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng một công dân phải dùng nhiều loại giấy tờ như hiện nay; có giá trị đột phá cho sự phát triển của chính phủ điện tử, quản lý dân cư khoa học hơn. Nghị quyết thông qua đã nhận được sự hoan nghênh, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân Thái Bình. Bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Chi bộ tổ 7, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho rằng: Chính phủ đã có thêm quyết định hợp lòng dân, giúp mọi người được quyền tự do cư trú, đỡ tốn kém, phiền hà. Khi bỏ hộ khẩu, chắc chắn ban đầu cơ quan quản lý và người dân sẽ phải đối mặt với một số khó khăn như xác định mối quan hệ với chồng, cha mẹ, con và làm thế nào được công dân, tuy nhiên việc này sẽ sớm được giải quyết nếu có sự phối hợp tích cực giữa công dân với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo ông Đinh Công Hưng, Trưởng Văn phòng công chứng Đình Công Hưng (thành phố Thái Bình): Hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân là 2 giấy tờ rất quan trọng trong danh mục thủ tục hành chính được quy định trong các giao dịch có thể là việc chuyển đổi, cho, tặng đất đai. Hai loại giấy tờ này được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân. Do đó, khi bỏ hộ khẩu, chứng minh

thư nhân dân, khi thực hiện các giao dịch thì các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm kiểm tra các dữ liệu, thông tin về việc chuyển đổi, đồng thời phải thực hiện việc giải quyết các thủ tục liên quan như người đồng sở hữu, người được thừa kế... Hiện tại, các giao dịch về thủ tục sang nhượng đất đai đối với công dân vẫn bắt buộc phải có hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân. Nếu thay đổi như vậy thì Luật Đất đai cũng sẽ phải điều chỉnh; các vấn đề, chính sách có liên quan tới hộ gia đình cũng phải thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp.

Theo một đồng chí lãnh đạo công an phường tại thành phố Thái Bình: Bỏ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân đã giảm thủ tục hành chính thuận tiện cho công dân trong các giao dịch, tuy nhiên sẽ nảy sinh bất cập trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Khi làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính một đối tượng nghi ngờ đến cư trú bất hợp pháp trên địa bàn, công an phường chỉ cần kiểm tra chứng minh thư nhân dân của công dân là biết người đến đó tên gì, sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu. Khi mỗi người một mã định danh cá nhân thì phải có máy móc phương tiện mới tra cứu được, đối với các vùng sâu vùng xa, khi phương tiện kỹ thuật cũng như các dịch vụ viễn thông chưa đến được thì việc tra cứu cũng sẽ gặp khó khăn, nếu không giải quyết những bất cập đó sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự.